



BAAC SMS Alert

เป็นบริการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำธุรกรรมผ่านบัญชีที่สมัครใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อความแจ้งรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางมายังสาขา

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล (1)
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	BAAC SMS Alert
2	วัตถุประสงค์	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบายสำคัญของธนาคารในการขยายฐานเงินฝาก มุ่งเน้นส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น 2. เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเงินฝาก สร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ให้กับธนาคาร 3. เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เงินฝากกับระบบและช่องทางการใช้บริการที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและคู่แข่ง
3	กลุ่มเป้าหมาย	1. บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2. ลูกค้าที่รับเบี้ยยังชีพ หรือเงินช่วยเหลือต่างๆ จากรัฐบาล 3. ลูกค้าเงินกู้ของธนาคาร
4	ระยะเวลาส่งเสริมการขาย	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
5	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทเจ้าของคนเดียว (Single) 2. มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3. ผู้ใช้บริการ สามารถผูก 1 บัญชี ได้กับ 1 หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น 4. ผู้ใช้บริการ สามารถผูก 1 หมายเลขโทรศัพท์ได้กับหลายบัญชี
6	ประเภทบริการ	1. ประเภทรายเดือน 2. ประเภทรายปี
7	อัตราค่าธรรมเนียม	ตามประกาศของธนาคาร
8	วิธีการคิดค่าธรรมเนียม และโปรแกรมคำนวณการคืนเงิน	ประเภทรายเดือน กรณีขอยกเลิกระหว่างเดือนระบบจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ประเภทรายปี กรณีขอยกเลิกระหว่างปีคืนค่าธรรมเนียมให้ตามจำนวนวันที่คงเหลือคำนวณได้จากโปรแกรมคำนวณการคืนเงิน BAAC SMS Alert (เว็บไซต์ ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์ : ฝบอ.)
9	เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย	อัตรา 99 บาทต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ลูกค้าสมัครใช้บริการฯ รายใหม่ แบบรายปีเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 2. ลูกค้าผู้ให้บริการรายเดิมที่ประสงค์ใช้บริการฯ ต่อเนื่องปีถัดไปด้วย วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (ปีต่ออายุ) ซึ่งธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากลูกค้า (ตามรอบการสมัครใช้บริการฯ) เพื่อต่ออายุการให้บริการ BAAC SMS Alert เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 (ลูกค้ารายเดิมที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)